

คำกล่าวเปิดงาน
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ครั้งที่ ๔
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรียน ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบันทุกรุ่น

ดิฉันในนามอธิการบดี และนายกสภามคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์
รู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมกัน เพื่อแสดงพลังของความเป็นลูกสุริยะ
ในวันนี้

การจัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย
รวมใจลูกสุริยะ)” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อการพบปะสังสรรค์และ
สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายของศิษย์เก่าเพื่อร่วมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาส
สนับสนุนทรัพยากร และ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนำมายกย่องเชิดชูเกียรติประวัติให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานของสภามคมศิษย์เก่าฯ

ช่วงเวลาที่ดิฉันได้บริหารงานในตำแหน่งอธิการบดีนับตั้งแต่วาระแรก เมื่อปี ๒๕๕๘
และได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยและประชาคมชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง เมื่อปี ๒๕๖๓ จวบจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาดิฉันและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มุ่งมั่นและทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจ
ในการทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ แม้ว่าในช่วงเวลา
สองปีเต็มที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบ
และเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามพันธกิจ แต่มหาวิทยาลัยของเราก็ได้ปรับรูปแบบ
การทำงานและการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้สำเร็จลุล่วง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาทุกภาคส่วน และปัจจุบันอธิการบดีได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ซึ่งนับ
เป็นเกียรติแก่อธิการบดีในนามตัวแทนของเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทุกคน

การทำงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ยึดถือแบบอย่างในการทำงานของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) หรือ “เจ้าพ่อ” ที่พวกเราเคารพนับถือ ในการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินงาน อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับผลคะแนน อันดับที่ ๑ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ๘๑ แห่ง ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และมีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากในทุกปีที่ผ่านมา และล่าสุดปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยของเราก็ได้ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในระดับคะแนนดีมาก ด้วยคะแนน ๔.๖๙ รางวัลและผลงานต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวลูกสุริยะทุกคนเช่นเดียวกัน

ในส่วนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของสมาชิก ส่งเสริมดำรงเกียรติของสมาชิก พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคม และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยปณิธานที่ว่า “เราจะรวมพลัง สร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพได้มาตรฐานสากล” ในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีผลการดำเนินงานต่าง ๆ จำนวนมาก อาทิ การประชุมสามัญประจำปีและกิจกรรมสังสรรค์ครูอาวุโส การร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันคล้ายวันพิราลัย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ การมอบทุนการศึกษา การจัดทำวารสารศรีสมเด็จ รวมทั้งกิจกรรมพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าลูกสุริยะรุ่นต่าง ๆ ที่จัดกันอยู่เป็นประจำตามสถานที่ต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็ง การมาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นการประกาศรวมพลังความยิ่งใหญ่ของลูกสุริยะทุกคนที่จะสานสัมพันธ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้า เกรียงไกร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พึ่งของสังคมได้ ขอขอบคุณศิษย์เก่าที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย อันจะแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์เการุ่นหลังและศิษย์ปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสมเด็จ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ครั้งที่ ๔ ณ บัดนี้